

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HOÀNG TRUNG**

Số: /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hoàng Trung, ngày 14 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

Về việc triển khai Nghị quyết số 304/NQ-HĐND tỉnh Thanh Hóa Về chính sách hỗ trợ người cận nghèo tham gia BHYT năm 2022

Kính gửi: - UBND huyện Hoàng Hóa
- BHXH huyện Hoàng Hóa

Thực hiện công văn số 2327/UBND-BHXH ngày 04/10/2022 của UBND huyện Hoàng Hóa về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 304/NQ-HĐND ngày 27/8/2022 của tỉnh Thanh Hóa.

UBND xã Hoàng Trung báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

Sau khi tiếp nhận các văn bản triển khai của cấp về chính sách hỗ trợ người cận nghèo tham gia BHYT năm 2022, UBND xã đã giao cho công chức chuyên môn phụ trách tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân, nhất là hộ cận nghèo để các hộ nắm được chủ trương, chính sách của nhà nước, của tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ khi tham gia BHYT. Đồng thời tiến hành rà soát những người cận nghèo còn chưa có thẻ BHYT để tích cực thông báo, tuyên truyền, vận động các hộ mua thẻ BHYT.

Theo kết quả thống kê của cơ quan BHXH huyện Hoàng Hóa thì đến cuối tháng 9/2022, số người có thẻ BHYT cận nghèo của xã chỉ đạt 72%, nguyên nhân là do việc tổng hợp số người có thẻ BHYT bên các nhóm đối tượng khác của xã còn chưa kịp thời và thấp hơn thực tế, vì một số người cận nghèo đã đi làm ở các công ty, doanh nghiệp nên đã có thẻ BHYT. Do vậy đến thời điểm hiện tại, số người cận nghèo của xã Hoàng Trung có thẻ BHYT là 275/310 người (đạt 88,7%).

Để phấn đấu đạt tỷ lệ 100% người cận nghèo tham gia BHYT trong quý 4/2022 theo tinh thần Nghị quyết 304 của HĐND tỉnh và các văn bản triển khai của huyện, UBND xã Hoàng Trung tiếp tục vận động, tuyên truyền đến từng hộ, từng người cận nghèo chưa có thẻ BHYT để tích cực tham gia đạt tỷ lệ % theo quy định.

Trên đây là kết quả thực hiện việc triển khai Nghị quyết 304/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ người cận nghèo tham gia BHYT, UBND xã Hoàng Trung báo cáo kết quả thực hiện về BHXH huyện Hoàng Hóa để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Tý